

Hoa hậu môi trường thế giới Nguyễn Thanh Hà: Lan tỏa thông điệp xanh tại sự kiện “Triệu cây xanh vì môi trường quốc gia”

19:55 23/03/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 23/3/2025, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM phát động chiến dịch 'Triệu cây xanh vì môi trường quốc gia'.



Hoa hậu môi trường thế giới Nguyễn Thanh Hà tại lễ phát động

Tham dự lễ phát động có đại diện Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Trung ương và TP. Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp, cơ quan báo chí cùng 100 sinh viên tình nguyện của nhà trường. Đặc biệt, sự góp mặt của Hoa hậu môi trường thế giới Nguyễn Thanh Hà - đại sứ “vì môi trường xanh quốc gia” và hoa khôi môi trường Hoàng Hà - đại sứ truyền thông, đã mang lại sức lan tỏa mạnh mẽ cho sự kiện.

Tại buổi lễ, ông Đặng Văn Khoa, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, cho biết, hành trình xanh của chúng ta không chỉ dừng lại ở hôm nay mà sẽ tiếp tục lan tỏa trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi cây xanh được trồng là một lá phổi xanh cho hành tinh, là một cam kết của thế hệ trẻ với tương lai bền vững của đất nước.



Đại sứ “vì môi trường xanh quốc gia” và sứ mệnh lan tỏa giá trị xanh

Nguyễn Thanh Hà, hoa hậu môi trường thế giới, được biết đến không chỉ qua vẻ đẹp kiêu sa mà còn bởi những đóng góp tích cực trong các hoạt động bảo vệ môi trường. Tại sự kiện, cô chia sẻ, tôi rất vinh dự khi được đồng hành cùng chiến dịch ‘Triệu cây xanh vì môi trường quốc gia. Đây không chỉ là một chiến dịch ý nghĩa mà còn là cơ hội để mỗi người trong chúng ta hành động vì một Việt Nam xanh hơn. Với vai trò đại sứ, Nguyễn Thanh Hà kêu gọi cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hãy chung tay hành động, từ việc trồng cây xanh đến thay đổi thói quen sống, hướng tới một tương lai bền vững và thân thiện với môi trường.

Sự hiện diện của Nguyễn Thanh Hà tại sự kiện đã truyền cảm hứng lớn cho các bạn sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Cô không chỉ tham gia phát động chiến dịch mà còn cùng sinh viên trực tiếp trồng cây tại khuôn viên trường. Hình ảnh một hoa hậu thân thiện, nhiệt tình và gần gũi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các bạn trẻ. Nguyễn Thanh Hà

cho biết thêm, thế hệ trẻ chính là những người kiến tạo tương lai. Tôi mong rằng các bạn sinh viên sẽ không chỉ dừng lại ở việc trồng cây mà còn lan tỏa tinh thần sống xanh, sống khỏe, góp phần bảo vệ hành tinh của chúng ta.

Trong giai đoạn 1 (2025-2027), chiến dịch đặt mục tiêu trồng mới 1 triệu cây xanh, với trọng tâm năm 2025 là “Trồng cây phủ xanh trường học”. Đây không chỉ là hành động cụ thể nhằm cải thiện không gian học đường mà còn khuyến khích học sinh, sinh viên – thế hệ tương lai của đất nước nâng cao ý thức sống xanh, chăm sóc cây xanh và bảo vệ môi trường.

Tại lễ phát động, chiến dịch đã quyên góp được 11.000 cây xanh, trong đó Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh đóng góp 10.000 cây, Á hậu Việt Nam thời đại Lê Kim Khỏe (Kamii) ủng hộ 100 cây, cùng sự đóng góp của các doanh nghiệp và đại biểu tham dự. Sau buổi lễ, các đại biểu và sinh viên đã cùng nhau trồng cây tại khuôn viên trường, khởi đầu hành trình phủ xanh các trường học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.



PGS, TS Huỳnh Quyền, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ, chiến dịch không chỉ góp phần vào các cam kết quốc gia về bảo vệ môi trường mà còn giúp nâng cao nhận thức của sinh viên về trách nhiệm cộng đồng, thúc đẩy lối sống xanh và phát triển bền vững. Đặc biệt, các loại cây được lựa chọn trồng như giáng hương, bàng Đài Loan, hồng lộc,

kèn hồng, chuông vàng, bằng lăng tím, phượng... phù hợp với từng khu vực, đảm bảo tỷ lệ sống trên 90%, mang lại hiệu quả lâu dài.

Đại sứ đồng hành cùng chiến dịch

Các đại sứ chiến dịch "Triệu cây xanh vì môi trường quốc gia": Hoa hậu hoàn vũ Ngọc Châu; Hoa hậu môi trường thế giới Nguyễn Thanh Hà; Hoa hậu di sản áo dài Việt Nam Hoàng Châu Anh; Á hậu Lê Kim Khỏe (Kamii); Hoa khôi môi trường Hoàng Hà... đã và đang đồng hành để lan tỏa thông điệp "Sống xanh - nghĩ xanh - hành động xanh". Á hậu Lê Kim Khỏe chia sẻ: "Hành trình xanh của chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền mà còn khuyến khích cộng đồng hành động cụ thể, thiết thực vì một Việt Nam xanh hơn". Chiến dịch "Triệu cây xanh vì môi trường quốc gia" là lời kêu gọi hành động ý nghĩa, góp phần xây dựng một tương lai bền vững cho đất nước. Với sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng, hành trình xanh này sẽ tiếp tục lan tỏa, mang lại không chỉ màu xanh cho môi trường mà còn là hy vọng cho thế hệ mai sau. Hãy cùng chung tay tô màu xanh cho Việt Nam.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/hoa-hau-moi-truong-the-gioi-nguyen-thanh-ha-lan-toa-thong-diep-xanh-tai-su-kien-%E2%80%9Ctrieu-cay-xanh-vi-moi-truong-quoc-gia%E2%80%9D>